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รายงานการประชุมคณะกก.บ.วส.คร้ังที่  9/2567 ลว.  8  พ.ค.2567 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 ขอหารือการขอยกเลิกจัดส่งดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ

ฉบับสมบูรณ์ในระบบ iThesis กรณีอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักอนุมัติการส่ง Complete ฉบับสมบูรณ์แล้ว 
          กรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ  เรื่อง ขอหารือการขอยกเลิกจัดส่งดุษฎี

นิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ในระบบ iThesis กรณีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อนุมัติการส่ง Complete ฉบับสมบูรณ์แล้ว การพิจาณาไม่อนุญาตให้ยกเลิกจัดส่งดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ 
และการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ในระบบ iThesis กรณีอาจารย์ที ่ปร ึกษาหลักอนุมัติการ                   
ส่ง Complete ฉบับสมบูรณ์แล้ว ยกเว้นพบข้อผิดพลาดอย่างมีนัยยะสำคัญอันส่งผลกระทบต่อเนื้อหา
สำคัญ โดยให้นักศึกษาต้องดำเนินการภายใน 15 วัน นับจากวันที่ส่งเล่ม ดังนี้ (1) ยื่นร้องต่อสาขาวิชา (2) 
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ (3) ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจำสาขาวิชา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2567 เม่ือวันพุธที่ 24 เมษายน 2567   
                       กรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ เรื ่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 
8/2567 เม่ือพุธวันท่ี 24 เมษษยน 2567   
                   มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม มีมติเห็นชอบ โดยมีแก้ไข ดังนี้  

                      1. รายนามผู้เข้าประชุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนประธานกรรมการ         
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์ ปรับแก้จาก “ประธานกรรมการ” เป็น “กรรมการและ
เลขานุการ” และนับองค์ประชุมได้เพียง 1 รายชื่อ 

2. รายนามผู้ไม่เข้าประชุม ให้เพิ่ม ผู้แทนกรรมการประจ าสาขาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ อยู่ในระหว่างการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ.เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ต่ออีก 1วาระ 
                 3. การนับองค์ประชุมในการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประชุมจ าสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้เข้าประชุมต้องเกินครึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีจ านวน 8ราย ในการประชุมครั้งนี้ รายนามผู้เข้าประชุม 
จ านวน 4 ราย รายนามผู้ไม่เข้าประชุม จ านวน 4 ราย เนื่องจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ไม่มี
ก าหนดไว้ ดังนั้น จึงต้องอ้างอิง “พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 79 
ภายใต้บังคับมาตรา 15 วรรคสอง การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อย
กึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่บทบัญญัติแห่งกฏหมาย  หรือ กฏ หรือค าสั่งที่จัดให้มี
คณะกรรมการชุดนั้นจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน”  

                             
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 

                                                         - 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
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รายงานการประชุมคณะกก.บ.วส.คร้ังที่  9/2567 ลว.  8  พ.ค.2567 

                        4.1 ขอเสนออนุมัติหัวข้อและเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2566  

                           กรรมการและเลขานุการเสนอท่ีประชุมพิจารณา เร่ือง ขอเสนออนุมัติหัวข้อและเสนอ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการสิ ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ประจำปลาย              
ปีการศึกษา 2566 จำนวน 1 ราย คือ  
ล าดับ 

ที่ 
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุลนักศึกษา 

กลุ่มวิชา/วิชาเอก อาจารย์ที่ปรึกษา 
การศึกษาค้นคว้าอิสระ  บส.  รพ.  สวล. 

1 2655000806 นางสาวปิยาพร เขตต์กรณ์    อ.ดร.วรวิช นาคแป้น 

                   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
                   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

                         มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
 1.ชื่อหัวข้อภาษาไทย ให้เพิ่มค าว่า “เพื่อ” การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรวบรวม

ข้อมูลของเสียอุตสาหกรรมของโรงงานผลิตเชือกแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2.วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าอิสระ ข้อ 3.1 เพิ่มค าว่า “เพื่อ” รวบรวม....... 
 3.วิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้าอิสระ ข้อ 4.3 วิธีการการพัฒนาต้นแบบชิ้นงาน ข้อ 1 

และ ข้อ 2 เปลี่ยนจากค าว่า “เก็บข้อมูล” เป็น “รวบรวมข้อมูล” 
 

                4.2 ขอเสนอพิจารณาผลการประเมินชุดวิชา 52998 ดุษฏีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตแขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2566  

                    กรรมการและเลขานุการเสนอที่ประชุมพิจารณา เรื่อง ขอเสนอพิจารณาผลการประเมิน          
ชุดวิชา 52998 ดุษฏีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 รายละเอียด ดังนี้  

ล าดับ 
ที่ 

ดุษฏีนิพนธ์นิพนธ์ ขั้นที่ 1-11 จ านวนนักศึกษา (คน) 
ผลการประเมิน 

IP I U 
1 ดุษฏีนิพนธ์นิพนธ์ ขั้นที่ 1 8 8 - - 
2 ดุษฏีนิพนธ์นิพนธ์ ขั้นที่ 2 8 8 - - 
3 ดุษฏีนิพนธ์นิพนธ์ ขั้นที่ 3 8 8 - - 
4 ดุษฏีนิพนธ์นิพนธ์ ขั้นที่ 4 16 4 12 - 
5 ดุษฏีนิพนธ์นิพนธ์ ขั้นที่ 5 8 4 4 - 
6 ดุษฏีนิพนธ์นิพนธ์ ขั้นที่ 6 8 4 4 - 
7 ดุษฏีนิพนธ์นิพนธ์ ขั้นที่ 7 8 4 4 - 
8 ดุษฏีนิพนธ์นิพนธ์ ขั้นที่ 8 1 1 - - 
9 ดุษฏีนิพนธ์นิพนธ์ ขั้นที่ 9 1 1 - - 
10    ดุษฏีนิพนธ์นิพนธ์ ขั้นที่ 10 1 1 - - 
11  ดุษฏีนิพนธ์นิพนธ์ ขั้นที่ 11 1 1 - - 
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                        รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
                        จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
                       มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  

จากคณะกรรมการ ฯ ดังนี้ 
- ในการพิจารณาให้ผลการประเมินจากอาจารย์ท่ีปรึกษาในแต่ละครั้งขอให้มีความ

รอบคอบในการให้เกรด IP เนื่องจากมีผลต่อความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาในแต่ละขั้น 

 

             4.3 ขอเสนอพิจารณาผลการดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU –EPT ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
                 กรรมการและเลขานุการเสนอที่ประชุมพิจารณา เรื่อง ขอเสนอพิจารณาผลการดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษ STOU–EPT ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่ม
วิชาบริหารบริหารสาธารณสุข จำนวน 1 ราย คือ  

ล าดับ 
ที่ 

รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุลนักศึกษา 
ผลการประเมิน STOU–EPT 

Part 1 Listening 
สอบได้ระดับ  

Part 2 Structure 
สอบได้ระดับ 

Part 2 Reading 
สอบได้ระดับ 

1 2635000066 นางสาวสุภาภรณ์  สังข์ทอง B1 B2 B2 

                        รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
                        จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
                       มติ ที่ประชมุพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามเสนอ  

 
                      4.4 ขอเสนออนุมัติหัวข้อและเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประจ าภาค
ปลาย ปีการศึกษา 2566  

                         กรรมการและเลขานุการเสนอที่ประชุมพิจารณา เร่ือง ขอเสนออนุมัติหัวข้อและเสนอ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ประจำปลาย ปีการศึกษา 2566  
จำนวน 1 ราย คือ  
ล าดับ 

ที่ 
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุลนักศึกษา 

กลุ่มวิชา/วิชาเอก อาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์หลัก  บส.  รพ.  สวล. 

1 2625000894 นายธิติพงศ์ หนุมาศ    ผศ.ดร.อภิรดี ศรีโอภาส 

                    รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
                    จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

                        มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจาก            
คณะกรรมการฯ ดังนี้ 
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1. ขอให้พิจารณาเปลี่ยนชื่อหัววิทยานิพนธ์ เป็น “การพัฒนาแบบจ าลองระดับเสียงรบกวน
ของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน า ที่ขับด้วยอุปกรณ์ปรับความเร็วจากความถี่พาหะและความเร็วของเครื่อง”  

2. ปรับชื่อหัวข้อภาษาไทยให้สอดคล้องกับหัวข้อภาษาอังกฤษท่ีเปลี่ยน 
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย เรียงล าดับข้อใหม่ ข้อ 1 เป็น ข้อ 2 และเพิ่มค าว่า “เพื่อ”หน้าข้อ 

1 และ ข้อ 2 
4. วิธีด าเนินการวิจัย ข้อ 4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เพิ่มข้อความ “ : เก็บข้อมูล

ระดับเสียงที่รบกวนจากมอเตอร์เหนี่ยวน าในห้องควบคุมเสียง”  
 

            5.1 ขอเสนออนุมัติจัดโครงการชุดวิชา 52999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตร์ ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2566  
                  กรรมการและเลขานุการเสนอที่ประชุมพิจารณา เรื่อง ขอเสนออนุมัติจัดโครงการชุดวิชา 
52999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ด ุษฎีบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์ ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รุ่นท่ี 1 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 โดยขออนุมัติ 
จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 
                  โครงการท่ี 1 การศึกษาดูงานการจัดการระบบการศึกษาและงานด้านสาธารณสุข ณ ประเทศสิงค์
โปร์ นักศึกษา จำนวน 7 ราย  
                    โครงการที่ 2 การศึกษาดูงานด้านนโยบายการสาธารณสุข ยุทธศาสตร์สุขภาพดิจิทัล และอนามัย
สิ่งแวดล้อมระดับประเทศ การบูรณาการนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ และต้นแบบระบบการดูแล
ผู้สูงอายุระดับชาติ ที่กระทรวงสาธารณสุข นักศึกษา จำนวน 3 ราย ผู้รับผิดชอบทั้ง 2 โครงการ คือ อาจารย์ ดร.
วรวิช นาคแป้น ประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชา 52999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตสาธารณสุข
ศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการฯ ดังนี้ 

1. อนุมัติโครงการที่ 1 และโครงการที่ 2 โดยงบประมาณให้เป็นตามประกาศของ มสธ.           
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการบริการการศึกษาระดับปริญญาเอก  

2. ขอให้ปรับแก้โครงการ ทั้ง 2 โครงการ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ.ต่อไป 

 

                  ประธานกรรมการฯ กล่าวปิดประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.  
                                                            ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 
 

                             
                (รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง)                         

                   ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 



6 
 

รายงานการประชุมคณะกก.บ.วส.คร้ังที่  9/2567 ลว.  8  พ.ค.2567 

                                      

                     
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์) 
            กรรมการและเลขานุการ 
 
                     พินรัฏ     
         (นางพินรัฏ เตชะปัญญาวงศ์)                                                                                       

ผู้ช่วยเลขานุการผู้บันทึกรายงานการประชุม 


